

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๒๗๒



สำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต
๓๓/๔๔ ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่างๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่างๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการปฏิบัติหน้าที่บนหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ไม่กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ในการนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่างๆ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์และวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลิงฟ้า ชันดิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

งานธุรการ

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่างๆ (No Gift Policy)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ โดยการปฏิบัติหน้าที่บนหลักการความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต ไม่กระทำการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อ
ประชาชน รวมทั้งประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจตนารมณ์ดังกล่าวปรากฏเป็นที่ประจักษ์
ข้าพเจ้า นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายการให้และรับของขวัญในโอกาสต่างๆ ว่าผู้บริหาร ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคน
"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่" (No Gift Policy)
เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ และวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนากร ดอนเหนือ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้